



เรื่อง แม่น้ำเมย



รายละเอียด

แม่น้ำเมย (พม่าเรียกว่าแม่น้ำตองยิน) เป็นเส้นกั้นเขตแดนประเทศไทยกับสหภาพพม่า มีความยาวประมาณ 317 กิโลเมตร แม่น้ำสายนี้ไหลขึ้นไปทางทิศเหนือมีได้ไหลลงใต้เช่นแม่น้ำทั่วไป มีต้นน้ำอยู่ที่บ้านมอเกอ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ ไหลผ่านอำเภอแม่สอด แม่ระมาด และท่าสองยาง ไปถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปบรรจบกับแม่น้ำสาละวินแล้วไหลลงสู่อ่าวมะตะบันในพม่า การเดินทาง จากอำเภอแม่สอดใช้ทางหลวงหมายเลข 105 ไปประมาณ 10 กิโลเมตร สุดเขตแดนไทยถึงแม่น้ำเมย

แม่น้ำเมย เป็นแม่น้ำสายย่อยของแม่น้ำสาละวิน มีต้นกำเนิดในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ไหลขึ้นไปทางเหนือผ่านอำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง มาบรรจบกับแม่น้ำสาละวินที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความยาว 327 กิโลเมตร เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับพม่าและมีความสำคัญในการลำเลียงสินค้าทางน้ำระหว่างไทยกับพม่า



รายละเอียดกิจกรรม

ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำเมยที่ไปบรรจบกับแม่น้ำสาละวิน ณ บ้านสบเมย ซึ่งสองฟากฝั่งน้ำยังคงความบริสุทธิ์สวยงาม แม่น้ำเมยเป็นแม่น้ำสายย่อยของแม่น้ำสาละวิน แม่น้ำเมยในภาษาพม่าเรียกว่า แม่น้ำตองยีน เป็นเส้นแบ่งเขตแดนประเทศไทยกับสหภาพพม่า มีความยาว 327 กิโลเมตร แม่น้ำเมยนี้มีความแปลกกว่าแม่น้ำสายอื่น คือ ไหลขึ้นไปทางทิศเหนือไม่ได้ไหลลงทางทิศใต้เหมือนเช่นแม่น้ำทั่วไป ทั้งนี้ ต้นกำเนิดของแม่น้ำเมย อยู่ที่บ้านมอเกอ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ ไหลผ่านอำเภอแม่สอด แม่ระมาด และท่าสองยาง จนถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำสาละวินแล้วไหลลงสู่อ่าวมะตะบันในเขตประเทศเมียนมาร์ ซึ่งนอกจากเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับพม่าแล้ว แม่น้ำเมยยังมีความสำคัญในการลำเลียงสินค้าทางน้ำระหว่างไทยกับพม่า หากสนใจที่จะท่องเที่ยวในความงดงามของแม่น้ำเมยและแม่น้ำสาละวินติดต่อกันจะล่องเรือชมแม่น้ำเมยและแม่น้ำสาละวินได้ที่ บ้านสวนอ้อย ตำบลท่าสองยาง ซึ่งจะมีเรือหางยาวให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการล่องเรือชมแม่น้ำทั้งสองนั้น ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับการเหมาลำ ราคาประมาณ 5,000 บาท เรือหางยาวลำหนึ่งสามารถนั่งได้จำนวน 10-15 คน

คำสำคัญ : แม่น้ำเมย

ที่มา : <http://www.emagtravel.com/archive/meuy-river.html>

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2018-08-15

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=710&code_db=610002&code_type=TK009